

Số: /KH-STNMT

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 04/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về “phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các văn bản có liên quan”; để tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật; các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động thanh tra.

Hoạt động thanh tra phải bám sát nội dung chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bảo đảm nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các cấp, các ngành và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương có nhiều dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực hoặc phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm. Qua công tác thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý nhà nước; có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực; kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở. Chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

2. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đất đai, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các Nghị quyết, Chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm và chủ động tích cực phối hợp với các ngành, các cấp để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, quan tâm kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc

đồng người, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các Nghị quyết, Chỉ thị và chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Quan tâm triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

4. Nâng cao năng lực và đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THANH TRA.

1. Công tác thanh tra.

- Triển khai thực hiện 10 cuộc thanh tra, gồm: 03 cuộc thanh tra hành chính và 07 cuộc thanh tra chuyên ngành (*Nội dung chi tiết các cuộc thanh tra được nêu tại Phụ lục: Danh mục các cuộc thanh tra năm 2024 kèm theo*). Với nội dung thanh tra như sau:

+ Thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, bao gồm thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác quản lý tài chính, tài sản, dự án đầu tư, trong đó tập trung thanh tra hoạt động công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và cải cách hành chính.

+ Thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, trong đó tập trung thanh tra vào những vấn đề mà dư luận quan tâm như: tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức; hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; hoạt động khí tượng thủy văn; hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

- Thực hiện theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận kiểm tra của các cấp và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

- Thực hiện 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, diện rộng khi được cấp có thẩm quyền giao hoặc khi phát hiện thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Phần đầu thu hồi đạt từ 90% trở lên giá trị kinh tế sai phạm theo quyết định xử lý sau thanh tra nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tranh chấp đất đai.

- Thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tranh chấp đất đai, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch số 363/KH-TTCTP ngày 20/3/2019, số 1910/KH-TTCTP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở và đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tồn đọng, phức tạp, kéo dài qua rà soát (nếu có), phần đầu giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ trên 90%, không để có vụ việc kéo dài; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người để kịp thời có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo và tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành pháp luật đạt tỷ lệ trên 90%.

- Tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tranh chấp đất đai, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tranh chấp đất đai, tập trung ở những đơn vị, địa bàn, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để

phát sinh “điểm nóng”; kiên quyết xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ người tố cáo dẫn đến người tố cáo bị trả thù, trù dập, cố tình né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo để công dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, thực hiện không nghiêm các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức trong cán bộ, Nhân dân, tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn; tăng cường đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trong việc tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn.

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhằm phát huy tối đa hiệu quả việc quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như là lĩnh vực đất đai; sử dụng có hiệu quả cập nhật đầy đủ dữ liệu trên các phần mềm, hệ thống đang có.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí công chức đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đủ nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với công chức làm công tác này.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các

Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, nhằm bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục triển khai thi hành quy định mới về kê khai tài sản, thu nhập, kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập; kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng..., tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Sở và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu triển khai thực Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình, kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiến hành thực hiện công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định, chú trọng xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

- Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; triệt để thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt” và tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị xảy ra tình trạng này, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, ...

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng

đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

4. Công tác pháp chế.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở duy trì việc sinh hoạt “Ngày pháp luật”, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đến toàn thể các công chức, viên chức và người lao động của Sở.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với Hội Luật gia tỉnh triển khai tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các huyện, thành phố.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện các thủ tục tố tụng tại Tòa án.

5. Công tác xây dựng ngành

- Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức làm công tác thanh tra; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra; kịp thời giải quyết các chế độ cho cán bộ, công chức thanh tra; tăng cường sự phối hợp công tác giữa lực lượng thanh tra với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan có liên quan để thực hiện công tác thanh tra.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng Thanh tra Sở trên các mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo gắn với áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại đơn vị.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy định về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Triển khai thực hiện quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, thực hiện chế độ, chính sách để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua “*Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch, công tác thanh tra, xây dựng lực lượng thanh tra trong sạch vững mạnh năm 2024*” góp phần thúc đẩy thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh và ngành đã giao.

6. Các công tác khác.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở tiếp tục phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện Kế hoạch phối hợp số 908/KHPH-STNMT-HLG ngày 12/03/2018 về thực hiện hoạt động tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở tiếp tục phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 3232/QCPH/TTT-STNMT ngày 03/10/2014 trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu xây dựng kế hoạch phối hợp để triển khai thực hiện trong năm 2024 về thực hiện Quy chế số 347/QC-CAT-STNMT ngày 04/5/2013 giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-TTS-PTNMT ngày 05/01/2015 giữa Thanh tra Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức và tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các quy chế, kế hoạch phối hợp đã ký kết với các đơn vị liên quan nêu trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, giao Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ động triển khai thực hiện ngay trong tháng 01/2024; kịp thời báo cáo và kiến nghị với Giám đốc Sở về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả; định kỳ, tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở báo cáo Thanh tra tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan và nghiên cứu thực hiện đảm bảo về trình tự thủ tục tiến hành cuộc thanh tra theo quy định Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

2. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị được thanh tra căn cứ nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra, chuẩn bị các hồ sơ có liên quan phục vụ công tác thanh tra./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở, ban, ngành;
- Các đối tượng được thanh tra;
- Các đơn vị phối hợp thực hiện;
- GD và các PGĐ Sở;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC



Hồ Xuân Ninh

Phụ lục: DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-STNMT ngày /12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận)

| Số TT | Tên đơn vị/doanh nghiệp/chủ đầu tư các dự án, công trình được thanh tra | Mã số thuế/ Địa chỉ trụ sở chính | Tên/địa chỉ dự án, công trình được thanh tra | Nội dung thanh tra | | Đơn vị phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện |
|-------|---|---|---|---|--|---|---------------------|
| | | | | Hành chính | Chuyên ngành | | |
| 1 | Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Phan Rang - Tháp Chàm | 4500273852/Số 62, đường 16/4, Phường Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận | | Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao | | VP Sở; P.QLDD; VP ĐKDD Ninh Thuận; UBND TP.PR-TC | Quý I |
| 2 | Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận | 4500569345/Lô TM9, Đường Đặng Quang Cầm, Phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận | Khu nhà ở xã hội Hacom Gala City/Phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm | | Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai | P.QLDD; VP ĐKDD Ninh Thuận; UBND TP.PR-TC; UBND phường Thanh Sơn | Quý I |
| 3 | Công ty Cổ phần EVNIC Ninh Thuận | 4500558833/Đường Trương Định, Khu phố 8, Phường Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận | Dự án khai thác mỏ đá xây dựng Chà Bang/Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam | | Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường | P.TNKS, Nc & BDKH; CC BVMT; UBND huyện Thuận Nam; UBND xã Phước Nam | Quý II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 4 | Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận | 4500140073/Số 144, Đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận | Các hồ chứa nước: Tân Giang, Sông Biêu/Xã Phước Hà, Huyện Thuận Nam; Núi Một/Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam; Ma Trai/Xã Phước Chiến, Huyện Thuận Bắc; Ba Chi/Xã Phước Thành, Huyện Bác Ái | | Thanh tra việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và bảo vệ môi trường | P.TNKS, Nc & BĐKH; CC BVMT; UBND các huyện Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái; UBND các xã Phước Hà, Phước Dinh, Phước Chiến, Phước Thành | Quý II |
| 5 | Công ty TNHH Cấp nước Quỳnh Lan | 4500631258/Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận | Công trình khai thác nước dưới đất/ Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước | | Thanh tra việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước | P.TNKS, Nc & BĐKH; CC BVMT; UBND huyện Ninh Phước; UBND xã An Hải | Quý III |
| 6 | Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Phước | 4500265629/Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận | | Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao | | VP Sở; P.QLDD; VP ĐKDD Ninh Thuận; UBND huyện Ninh Phước | Quý III |
| 7 | Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Fococev | 4400734813/Km 28, Quốc lộ 27, Thôn Lương Giang, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận | Nhà máy chế biến tinh bột sắn Fococev Ninh Thuận/ Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn | | Thanh tra việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước | P.TNKS, Nc & BĐKH; CC BVMT; UBND huyện Ninh Sơn; UBND xã Quảng Sơn | Quý III |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|---|--|---|--------|
| 8 | Công ty TNHH Huy An | 4500204584/Số 235A Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận | Dự án khai thác Mỏ đất san lấp Núi Ngõng/Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn | | Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường | P.TNKS, Nc & BDKH; CC BVMT; UBND huyện Ninh Sơn; UBND xã Nhơn Sơn | Quý IV |
| 9 | Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa | 0300481625/Số 275C, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh | Nhà hàng, khách sạn Cà Ná/Thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam | | Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường | P.QLĐĐ; P.Biển; CC BVMT; UBND huyện Thuận Nam; UBND xã Cà Ná | Quý IV |
| 10 | Chi cục Bảo vệ môi trường | 4500411460/Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận | | Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao | | VP Sở | Quý IV |